



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง เลื่อนวันแจ้งกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ครั้งที่ ๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๒. รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ให้ทราบ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <https://boi.thaijobjob.com> หรือ www.boi.go.th หัวข้อ “ข่าวการรับสมัครข้าราชการ”

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของผู้สมัครสอบแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงขอความร่วมมือผู้สมัครสอบแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด - ๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวดวงใจ อัครจินตจิตร

(นางสาวดวงใจ อัครจินตจิตร)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
 เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วัน และสถานที่สอบแข่งขัน	เวลา	วิชาที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อาคารสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน ๕๕๕ ถนน วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (๑) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ได้แก่ รายวิชาดังต่อไปนี้ (แบบปรนัย ๑๕๐ คะแนน) - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (๒) ความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานด้านบัญชี (แบบอัตนัย ๕๐ คะแนน)	๑. ปากกาหมึกแห้ง สีน้ำเงิน ๒. น้ยาลบคำผิด หรือ เทปลบคำผิด

แผนผังที่นั่งสอบ

ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	ห้องสอบ	ชั้น	จำนวน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)	๒๐๐๐๑ - ๒๐๐๔๑	ห้องประชุม ๑ และ ๒	๒	๔๑

หมายเหตุ : การจัดที่นั่งสอบในแต่ละห้องสอบได้จัดให้มีระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบแต่ละคนสำหรับการนั่งทำข้อสอบห่างกัน ๑.๕ เมตร

แนวปฏิบัติในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

๑. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริเวณสนามสนาม หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะต้องสอบในห้องสอบพิเศษที่จัดเตรียมไว้ แยกจากผู้เข้าสอบทั่วไป

๒. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่สอบ และเปิดหน้ากากได้ในกรณีมีการตรวจสอบตัวตนผู้เข้าสอบ

๓. ผู้เข้าสอบที่เดินทางกลับจากต่างประเทศต้องผ่านกำหนดระยะเวลาการกักตัวควบคุมโรค (State Quarantine) โดยแสดงหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

๔. ผู้เข้าสอบจะต้องรักษาระยะห่าง (Social Distancing) โดยเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมให้ใช้มาตรการ DMHTT ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของโรคโควิด - ๑๙

D = Distancing (อยู่ห่างไว้)

M = Mask wearing (ใส่แมสก์กัน)

H = Hand washing (หมั่นล้างมือ)

T = Testing (ตรวจให้ไว)

T = ThaiChana (ใช้ไทยชนะ-หมอชนะ)
